
เรื่องเสร็จที่ ๙/๒๕๓๒ 

 

บนัทึก 

เร่ือง  การตีความขอ้บงัคบัของรา้นสหกรณ ์(การที่จ านวนกรรมการของสหกรณ์ 
(รา้นสหกรณท์หารปืนใหญ่ลพบุรี จ ากดั) ลดนอ้ยลงเหลือต า่กว่าจ านวนที่ 
ขอ้บงัคบัก าหนด แต่จ านวนกรรมการที่เหลืออยู่เพียงพอที่จะเป็นองคป์ระชุม 

ไดต้ามขอ้บงัคบั กรณีน้ีจ าเป็นตอ้งเลือกตั้งกรรมการใหค้รบจ านวนตาม 

ขอ้บงัคบัหรือไม่) 

   
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๙/๑๐๓๓๘ ลงวันที่ ๑๓นยายน 
๒๕๓๑ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า  ได้มีร้านสหกรณ์หลายแห่งหารือไปยังกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ในปัญหาเกี่ยวกับเร่ืองจ านวนกรรมการตามข้อบังคับของสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์จึงขอหารือว่า 

๑. หากข้อบังคับของสหกรณ์ก าหนดจ านวนกรรมการไว้แน่นอนจ านวน๑๕ คน 
และก าหนดองค์ประชุมไว้ว่า ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  หากที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการไว้ ๑๕ คนแล้ว 
ต่อมาจ านวนกรรมการได้ลดลง แต่จ านวนกรรมการที่เหลืออยู่ยังเป็นองค์ประชุมได้ตามข้อบังคับ  
กรณีนี้สหกรณ์จ าเป็นต้องเลือกตั้งซ่อมกรรมการให้ครบตามข้อบังคับหรือไม่ 

๒. ถ้าข้อบังคับของสหกรณ์ก าหนดว่า ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกขึ้นเป็น
กรรมการด าเนินการมีจ านวนอย่างน้อย ๗ คน อย่างมากไม่เกนิ ๑๕ คน๑และก าหนดเกี่ยวกบัเร่ือง
การประชุมและองค์ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแห่งจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม๒  หากที่ประชุมใหญ่ของ

 
๑ ข้อบังคับร้านสหกรณ์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ ากดั 

ข้อ ๓๔  การเลือกคณะกรรมการด าเนินการและการด ารงต าแหน่ง ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมาชิกขึ้ นเป็นกรรมการด าเนินการคณะหนึ่ ง มีจ านวนอย่างน้อย๗ คน อย่างมากไม่เกิน ๑๕ คน ให้
คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นเป็นประธานกรรมการและเลขานุการต าแหน่งละหนึ่งคน 
และจะตั้งรองประธานกรรมการด้วยคนหนึ่งหรือหลายคนกไ็ด้นอกนั้นเป็นกรรมการ แล้วแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่
ทราบ ผู้จัดการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีสทิธไิด้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการด้วย 

ส าหรับผู้จัดการซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการนั้นจะได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของสหกรณ์ไม่ได้ 

กรรมการด าเนินการที่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ถอดถอนหรือผู้ที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออก
จากต าแหน่งกรรมการด าเนินการ หรือผู้ซึ่งเข้ารับต าแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์เว้นต าแหน่งผู้จัดการจะเป็น
กรรมการด าเนินการไม่ได้ 

๒ ข้อ ๓๘  การประชุมและองค์ประชุม  ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกนัตามคราวที่มี
กจิธุระแต่จะต้องมีการประชุมเดือนละหนึ่งคร้ังเป็นอย่างน้อย 



 ๒ 

สหกรณ์ได้เลือกตั้งกรรมการไว้ ๙ คน ต่อมาออกไป ๓ คน และจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่
สามารถเป็นองค์ประชุมได้ตามข้อบังคับ กรณีนี้ จะต้องเลือกตั้งซ่อมกรรมการให้ครบจ านวนตาม
ข้อบังคับหรือไม่ 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๓) ได้พิจารณา
ปัญหาดังกล่าว โดยได้ค าชี้ แจงของผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส านักงานปลัดกระทรวง
และกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ข้อเทจ็จริงปรากฏว่า  ปัญหาเกี่ยวกบัเร่ืองจ านวนของคณะกรรมการ
ด าเนินการนี้   ร้านสหกรณ์ทหารปืนใหญ่ลพบุรี จ ากัดได้หารือไปยังนายทะเบียนสหกรณ์โดยผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์สรุปได้ว่า ในกรณีที่ ข้อบังคับของสหกรณ์ก าหนดจ านวนคณะกรรมการไว้
แน่นอนว่ามีจ านวน ๙ คน หรือก าหนดจ านวนกรรมการไว้ว่ามีจ านวนอย่างน้อย ๗ คน อย่างมาก
ไม่เกิน ๑๕ คนถ้าจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่มีน้อยกว่า ๙ คนหรือ ๗ คนแล้วแต่กรณี สหกรณ์
จะต้องเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการขึ้นแทนต าแหน่งที่
ว่างหรือไม่๓กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาแล้วเหน็ว่าจ านวนของคณะกรรมการด าเนินการในแต่ละ
ปีจะมีจ านวนเท่าใดขึ้ นอยู่กับมติของที่ประชุมใหญ่ในวันที่มีการเลือกตั้งกรรมการ แต่จ านวน
กรรมการในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีไม่น้อยกว่าจ านวนขั้นต ่า และไม่เกินจ านวนขั้นสูง ตามที่
ข้อบังคับของสหกรณ์นั้นก าหนด  หากคณะกรรมการด าเนินการมีจ านวนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวน
ขั้นต ่าที่ข้อบังคับก าหนดแล้ว คณะกรรมการที่เหลืออยู่นั้นจะเป็นคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้องตาม
ข้อบังคับ ไม่มีอ านาจกระท าการใดๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการได้ 
จนกว่าที่ประชุมใหญ่วิสามัญจะได้เลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างให้ถูกต้องตามข้อบังคับ
เสยีก่อน  ส่วนเรื่องจ านวนของคณะกรรมการกบัเร่ืององคป์ระชุมนั้นเป็นคนละเรื่องกนั๔

 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการที่
ข้อบังคับของสหกรณ์ก าหนดจ านวนขั้นต ่าและขั้นสูงของคณะกรรมการด าเนินการไว้นั้นมี
ความหมายว่า ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการต ่ากว่าหรือสูงกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ไม่ได้  แต่
เมื่อปรากฏว่าในคร้ังแรกที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งกรรมการมีจ านวนถูกต้องตามข้อบังคับแล้ว การ
ที่ต าแหน่งกรรมการต้องว่างลงซึ่งเกดิขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมใหญ่ด าเนินการถูกต้องแล้วนั้น จึง
ไม่มีผลท าให้การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการที่ท าไปถูกต้องแล้วนั้นต้องเสียไป  นอกจากนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการย่อมมีอ านาจด าเนินกิจการของสหกรณ์ได้เมื่อมีจ านวนครบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับดังนั้น ถ้าคณะกรรมการด าเนินการที่เหลืออยู่ยังมีจ านวนครบองค์ประชุม (โดยถือ

 
ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ นัดเรียกประชุม

คณะกรรมการด าเนินการได้ และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

ให้การประชุมคณะกรรมการด าเนินการต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
แห่งจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

๓หนังสอืจังหวัดลพบุรี ที่ ลพ ๐๐๑๑/๑๙๖๓๖ ลงวันที่ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๓๐ 
๔บันทึกกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๙/๒๐๗๘๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน๒๕๓๐ และ

บันทกึกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๙/๑๕๔๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๓๑ 



 ๓ 

องค์ประชุมตามเกณฑ์ของจ านวนกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้ งไว้ในคร้ังแรก)แล้ว 
คณะกรรมการดังกล่าวกยั็งคงมีอ านาจด าเนินการต่อไปได้โดยไม่จ าต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง เว้นแต่จ านวนกรรมการที่เหลืออยู่นั้นจะมีจ านวนไม่ครบ
องค์ประชุม จึงจ าต้องมีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง
ต่อไป  ส าหรับเร่ืองจ านวนกรรมการนั้นตามมาตรา ๒๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
๒๕๑๑ มิได้ก าหนดจ านวนไว้ จ านวนกรรมการที่แท้จริงจึงยังไม่เกิด จนกว่าเมื่อใดที่ประชุมใหญ่
ได้เลือกตั้งกรรมการขึ้นแล้ว จ านวนกรรมการที่แท้จริงจึงจะเกดิขึ้น และเป็นตัวก าหนดองค์ประชุม
ของคณะกรรมการต่อไป ส่วนจ านวนกรรมการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนั้นไม่ใช่สาระส าคัญ คงมี
ผลส าหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการในครั้งแรกเท่านั้น  และกรณีที่มีการก าหนดจ านวนกรรมการ
ไว้แน่นอนตายตัวนี้ กไ็ม่อาจกระท าได้ เพราะจะเป็นการฝ่าฝืนมติที่ประชุมใหญ่๖ เนื่องจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นขัดแย้งกันในปัญหา
ดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้หารือมายังคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๓) ได้พิจารณาข้อหารือ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประกอบกับข้อเทจ็จริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า  เร่ืองจ านวน
กรรมการซึ่งประกอบขึ้นเป็น “คณะกรรมการ” กับจ านวนกรรมการซึ่งจะเป็น “องค์ประชุม” ของ
คณะกรรมการที่จะประชุมเพื่อด าเนินกิจการของสหกรณ์นั้น ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๑๑ มาตรา ๒๔๗ มิได้ก าหนดรายละเอียดไว้เพียงแต่ก าหนดหลักการไว้กว้างๆ ว่า ให้มี
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์คณะหนึ่งโดยที่ประชุมใหญ่เลือกจากสมาชิก แต่ไม่ได้ระบุว่า
คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องมีจ านวนเท่าใด  และในพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯนี้กไ็ม่มีบทบัญญัติ
ในมาตราใดที่ก าหนดเกี่ยวกับเร่ืองการประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมการไว้ งมีแต่
บทบัญญัติมาตรา ๑๔ (๙)๘ ที่ก าหนดให้ข้อบังคับของสหกรณ์ต้องมีรายการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ  ดังนั้น การพิจารณา
เกี่ยวกับรายละเอียดในเร่ืองของคณะกรรมการด าเนินการจึงต้องพิจารณาตามข้อบังคับของ
สหกรณ์แต่ละแห่งไป 

ส าหรับปัญหาประการแรกที่กรมส่งเสริมสหกรณ์หารือมาว่า กรณีที่ ข้อบังคับของ
 

๕มาตรา ๒๔  ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จ ากดัคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกเป็นผู้ด าเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์จ ากัด ในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพื่อการนี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผู้จัดการ ท าการ
แทนกไ็ด้ 

๖บันทกึส านักงานทะเบียนสหกรณ์ ที่ กษ๐๒๑๕/๔๙๐๙๘ ลงวันที่ ๒๒ธันวาคม ๒๕๓๐ และ
บันทกึงานนิติการ ส านักงานเลขานุการกรม ที่ กษ๑๑๐๑/๑๙๘ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑ 

๗โปรดดูเชิงอรรถที่ (๔)  
๘มาตรา ๑๔  ข้อบังคับของสหกรณ์จ ากดัอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้  

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๙) การเลือกตั้ง การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๔ 

สหกรณ์ก าหนดองค์คณะของกรรมการการด าเนินการไว้ตายตัว และได้มีการเลือกตั้งกรรมการ
ครบตามจ านวนที่ข้อบังคับก าหนดแล้ว  หากต่อมาจ านวนกรรมการได้ลดน้อยลง แต่จ านวน
กรรมการที่เหลืออยู่นั้นเพียงพอที่จะเป็นองค์ประชุมได้แล้ว กรณีเช่นนี้สหกรณ์จ าเป็นต้องเลือกตั้ง
ซ่อมกรรมการให้ครบตามจ านวนที่ ข้อบังคับก าหนด หรือไม่ นั้น  เนื่องจากในปัญหานี้ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมิได้พิจารณากันมาก่อน  กรม
ส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ขอถอนข้อหารือในปัญหาประการแรกนี้ เพื่อน าไปหารือกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก่อน หากไม่ได้ข้อยุติกจ็ะได้น ามาหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป๙

 

ดังนั้น ปัญหาที่กรมส่งเสริมสหกรณ์หารือมานี้ จึงคงเหลือเพียงปัญหาที่สอง คือ 
กรณีที่สหกรณ์ก าหนดจ านวนขั้นต ่าและขั้นสูงของคณะกรรมการด าเนินการไว้ และได้มีการ
เลือกตั้งกรรมการถูกต้องตามจ านวนที่ข้อบังคับก าหนดแล้ว ต่อมาจ านวนกรรมการได้ลดน้อยลง 
แต่จ านวนกรรมการที่เหลืออยู่นั้นเพียงพอที่จะเป็นองค์ประชุมได้แล้ว กรณีนี้ สหกรณ์จ าเป็นต้อง
เลือกตั้งซ่อมกรรมการให้ครบจ านวนตามที่ข้อบังคับก าหนดหรือไม่  กรณีดังกล่าวนี้ เป็นปัญหาที่
ข้อบังคับของร้านสหกรณ์ทหารปืนใหญ่ลพบุรี จ ากดั ก าหนดจ านวนคณะกรรมการด าเนินการไว้ว่า
มีจ านวนอย่างน้อย ๗ คน อย่างมากไม่เกิน ๑๕ คน ซึ่งการที่ข้อบังคับดังกล่าวก าหนดจ านวน
กรรมการไว้เช่นนั้นย่อมแสดงให้เหน็ว่าบรรดาสมาชิกของสหกรณ์นั้นประสงค์จะให้คณะกรรมการ
ที่ด าเนินกิจการของสหกรณ์ต้องมีจ านวนตามที่ก าหนดไว้ เม่ือใดที่จ านวนกรรมการลดน้อยลงกว่า
ที่ก าหนด เมื่อนั้นเองที่การด าเนินการของสหกรณ์จะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิก จ าต้อง
ด าเนินการให้มีการเลือกตั้งซ่อมกรรมการเพื่อให้มีจ านวนครบตามที่ ก าหนดไว้ในข้อบังคับนั้น
ต่อไป  ส าหรับข้อเทจ็จริงในประเดน็นี้ ปรากฏว่าเป็นกรณีที่ ข้อบังคับของสหกรณ์ก าหนดจ านวน
กรรมการไว้ว่า  “มีจ านวนอย่างน้อย ๗ คน อย่างมากไม่เกิน ๑๕ คน” เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้
เลือกตั้งกรรมการไว้ ๙ คน ถูกต้องตามข้อบังคับแล้ว ต่อมากรรมการออกไป ๓ คน คงเหลือ
กรรมการเพียง ๖ คนท าให้จ านวนกรรมการที่ เหลืออยู่นั้นมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนขั้นต ่าที่
ข้อบังคับก าหนดไว้เมื่อปรากฏว่าจ านวนคณะกรรมการด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อบังคับแล้ว 
สหกรณ์กจ็ าต้องด าเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการเพิ่มข้ึน อย่างน้อยที่สดุให้ได้เท่ากบัจ านวนขั้นต ่า
ตามที่ข้อบังคับก าหนด 

อย่างไรกด็ี จากค าชี้ แจงของผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ปรากฏว่า เหตุที่หารือ
ปัญหานี้ มากเ็นื่องจากในทางปฏิบัติเกิดปัญหาว่า หากจ านวนของคณะกรรมการด าเนินการลดลง
เหลือน้อยกว่าจ านวนที่ ข้อบังคับก าหนดไว้แล้ว กรณีนี้ คณะกรรมการดังกล่าวจะสามารถ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่  คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย 
คณะที่ ๓) ได้พิจารณาปัญหานี้แล้ว เห็นว่า คณะกรรมการด าเนินการที่คงเหลืออยู่นั้นจะมีอ านาจ
ด าเนินการใดๆ ต่อไปได้หรือไม่ เพียงใด ย่อมต้องพิจารณาจากข้อบังคับของสหกรณ์แต่ละแห่งไป  
ส าหรับกรณีที่หารือมานี้ ปรากฏว่าเป็นปัญหาของร้านสหกรณ์ทหารปืนใหญ่ลพบุรี จ ากัด ซึ่งข้อ 

 
๙หนังสอืกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๙/๑๒๖๓๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ 



 ๕ 

๓๗๑๐ ก าหนดให้ “กรรมการด าเนินการที่มีตัวอยู่ประชุมด าเนินการได้นกว่าจะมีการประชุมใหญ่ 
ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งที่ว่าง” อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่า
กรณีเช่นนี้กรรมการด าเนินการที่เหลือสามารถด าเนินการต่อไปได้โดยไม่จ าต้องมีการเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญเพื่ อให้มีการเลือกตั้ งซ่อม เพียงแต่มีข้อยกเว้นไว้ว่า “แต่ถ้าในเวลาใดจ านวน
กรรมการด าเนินการลดลงเหลือน้อยกว่าจ านวนอันจ าเป็นที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการ
ด าเนินการที่มีตัวอยู่จะประชุมด าเนินการใดๆ ไม่ได้ นอกจากจะต้องมีการนัดเรียกให้มีการประชุม
ใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเรว็เพื่อเลือกตั้งกรรมการด าเนินการขึ้นแทนที่ว่างนั้น”  ดังนั้น โดยสรุปแล้ว
จากปัญหาและข้อเทจ็จริงดังกล่าวนี้  คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๓) 
จึงมีความเห็นว่า  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการมีจ านวนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับแล้ว จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างส่วนการเลือกตั้ง
ดังกล่าวจะต้องจัดให้มีขึ้ นเมื่อใดนั้น ขึ้ นอยู่กับข้อบังคับของสหกรณ์แต่ละแห่งไป ซึ่ งตาม
ข้อเทจ็จริงที่หารือมานี้แม้คณะกรรมการด าเนินการจะมีเหลือเพียง ๖ คน ซึ่งต ่ากว่าจ านวนขั้นต ่าที่
ข้อบังคับก าหนดไว้กต็าม แต่ข้อบังคับตามอ านาจหน้าที่ต่อไปได้ จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ก็
จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งที่ว่างต่อไป  หรือจนกว่ากรรมการจะ
เหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนอันจะเป็นองค์ประชุม (โดยถือเอาจ านวนองค์ประชุมจ านวนกรรมการที่
ได้เลือกตั้งไว้ในคร้ังแรก) ถ้าจะด าเนินกิจการต่อไปกจ็ะต้องมีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งที่ว่างเสียก่อน  ซึ่งมีผลเท่ากับว่าจะต้องมีการเลือกตั้ง
อย่างช้าที่สดุเม่ือมีการประชุมใหญ่นั่นเอง 

อนึ่ง ปัญหาในประเดน็ที่สองนี้ เทยีบเคียงได้กับค าพิพากษาฎีกาที่ ๘๔๐/๒๕๒๓ 
ที่พิพากษาโดยสรุปว่า “ข้อบังคับของสหกรณ์ (สหกรณ์การปศุสัตว์เชียงใหม่ จ ากัด) ข้อ ๓๖ 
ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการมีจ านวนอย่างน้อย ๗ คน อย่างมากไม่เกิน ๑๕ คน  ใน
ระยะแรกที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งกรรมการด าเนินการ ๑๐ คน ต่อมาลาออก ๑ คน ถูกให้ออก ๑ คน 

 
๑๐ข้อบังคับร้านสหกรณ์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ ากดั 

ข้อ ๓๗  ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการด าเนินการที่มีตัวอยู่ประชุมด าเนินการได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะ
ได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลง
เหลือน้อยกว่าจ านวนอันจ าเป็นที่จะเป็นองค์ประชุมกรรมการด าเนินการที่มีตัวอยู่จะประชุมด าเนินการใดๆ 
ไม่ได้ นอกจากจะต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเรว็เพื่อเลือกตั้งกรรมการด าเนินการขึ้นแทนที่
ว่างนั้น 

กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่างให้อยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าก าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการหรือเลขานุการว่างลงจนเป็นเหตุให้การลง
ลายมือชื่อแทนสหกรณ์กระท ามิได้ และให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกนัเองขึ้นด ารงต าแหน่งที่
ว่างนั้นได้ และให้ประธานในที่ประชุมและกรรมการด าเนินการอกีคนหนึ่งที่เข้าประชุมคราวนั้นเป็นผู้ลงนามใน
ประกาศแจ้งเรื่องการเลือกตั้งดังกล่าวให้สมาชิกทราบ ณ ส านักงานของสหกรณ์และให้แจ้งที่ประชุมใหญ่ครั้ง
ต่อไปทราบด้วย 



 ๖ 

เหลือกรรมการด าเนินการ ๘ คน เช่นนี้  กรรมการด าเนินการที่เหลืออยู่ยังประชุมด าเนินกิจการ
ต่อไปได้ เพราะชอบด้วยข้อ ๓๖ และข้อ ๓๘ ซึ่งก าหนดไว้ว่า แม้ต าแหน่งว่างลงบ้างกรรมการ
ด าเนินการที่มีอยู่อาจด าเนินกจิการได้” 

 

 

(ลงชื่อ)  อมร จันทรสมบูรณ์ 
(นายอมร จันทรสมบูรณ์) 

เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มกราคม ๒๕๓๒ 

 



 
         
             2.16.764.1.4.100.21.1.1.1
             1.0
             1695517348
             เรื่องเสร็จที่_๐๐๙-๒๕๓๒
             2023-09-24T01:02:29+00:00
        
         
             
                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
                 
                     2CAS
                
            
             
                 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                 
                     บุคคลที่เกี่ยวข้อง
                
            
        
         
             เรื่องเสร็จที่ ๕/1๒๕๓๒

บันทึก
เรื่อง การตีความข้อบังคับของร้านสหกรณ์ (การที่จํานวนกรรมการของสหกรณ์
(ร้านสหกรณ์ทหาร์ปันใหญ่ลพบุรี จํากัด) ลดน้อยลงเหลือตํากว่าจ้านวนที่
ข้อบังคับกําหนด แต่จํานวนกรรมการที่เหลืออยู่เพียงพอที่จะเป็นองค์ประชุม
ได้ตามข้อบังคับ กรณีนี้จําเป็นนต้องเลือกตั้งกรรมการให้ครบจํานวนตาม
ข้อบังคับหรือไม่)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๕/๑๐๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓นยายน
๒๕๓๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ได้มีร้านสหกรณ์หลายแห่งหารือไปยังกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ในปัญหาเกี่ยวกับ
             เรื่องจํานวนกรรมการตามข้อบังคับของสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์จึงขอหารีอว่า

๑. หากข้อบังคับของสหกรณ์กําหนดจํานวนกรรมการไว้แน่นอนจํานวน๑๕ คน
และกําหนดองค์ประชุมไว้ว่า ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  หากที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการไว้ ๑๕ คนแล้ว
ต่อมาจํานวนกรรมการได้ลดลง แต่จํานวนกรรมการที่เหลืออยู่ยังเป็นองค์ประชุมได้ตามข้อบังคับ
กรณีนี้สหกรณ์จําเป็นต้องเลือกตั้งซ่อมกรรมการให้ครบตามข้อบังคับหรือไม่

be. ถ้าข้อบังคับของสหกรณ์กําหนดว่า ให้
             ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกขึ้นเป็น
กรรมการดําเนินการมีจํานวนอย่างน้อย ๑ คน อย่างมากไม่เกิน ๑๕ คน*และกําหนดเกี่ยวกับเรื่อง
การประชุมและองค์ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแห่งจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม" หากที่ประชุมใหญ่ของ

๑ข้อบังคับร้านสหกรณ์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จํากัด

ข้อ ๓๕ การเลือกคณะกรรมการดําเนินการและการดํารงตําแหน่ง ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมาชิกขึ้นเป็นกรรมการดําเนินการคณะหนึ่ง มีจํานวนอย่างน้อย๓ คน อย่างมากไม่เกิน ๑๕ ด
             น ให้
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นเป็นประธานกรรมการและเลขานุการตําแหน่งละหนึ่งคน
และจะตั้งรองประธานกรรมการด้วยคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้นอกนั้นเป็นกรรมการ แล้วแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่
ทราบ ผู้จัดการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการดําเนินการด้วย

สําหรับผู้จัดการซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการนั้นจะได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของสหกรณ์ไม่ได้

กรรมการดําเนินการที่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ถอดถอนหรือผู้ที่นายทะเบียนสห
             กรณ์สั่งให้ออก
จากตําแหน่งกรรมการดําเนินการ หรือผู้ซึ่งเข้ารับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์เว้นตําแหน่งผู้จัดการจะเป็น
กรรมการดําเนินการไม่ได้

๒ ข้อ ๓๕ การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี

ล  oe at    ส   aod.  จจว
กิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
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สหกรณ์ได้เลือกตั้งกรรมการไว้ ๓ คน ต่อมาออกไป ๓ คน และจํานวนกรรมการที่เหลืออยู่
สามารถเป็นองค์ประชุมได้ตามข้อบังคับ กรณีนีจะต้องเลือกตั้งซ่อมกรรมการให้ครบจํานวนตาม
ข้อบังคับหรือไม่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๓) ได้พิจารณา
ปัญหาดังกล่าว โดยได้คําชี้แจงของผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานปลัดกระทรวง
และกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจํานวนของคณะกรรมการ
ดําเนินการนี้ ร้านสหกรณ์ทหารปืนใหญ่ลพบุรี จํากัดได้หารือไปยังนายทะเบียนสหกรณ์โดยผ่าน
กรมส่
             งเสริมสหกรณ์สรุปได้ว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของสหกรณ์กําหนดจํานวนคณะกรรมการไว้
แน่นอนว่ามีจํานวน ๓ คน หรือกําหนดจํานวนกรรมการไว้ว่ามีจํานวนอย่างน้อย ๐ คน อย่างมาก
ไม่เกิน ๑๕ คนถ้าจํานวนกรรมการที่เหลืออยู่มีน้อยกว่า ๕ คนหรือ ๐ คนแล้วแต่กรณี สหกรณ์
จะต้องเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้นแทนตําแหน่งที่
ว่างหรือไม่”กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการในแต่ละ
ปีจะมีจํานวนเท่าใดขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมใหญ่ในวันที่มีการเลือกตั้งกรรมการ แต่จํ
             านวน
กรรมการในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีไม่น้อยกว่าจํานวนขั้นต่า และไม่เกินจํานวนขั้นสูง ตามที่

'   เลด

อบังคับของสหกรณ์นั่นกําหนด หากคณะกรรมการดําเนินการมีจํานวนเห ลืออยู่น้อยกว่าจํานวน

we

ee

นตําที่ข้อบังคับกําหนดแล้ว คณะกรรมการทีเหลืออยู่นั้นจะเป็นคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้องตาม

=

ข้อบังคับ ไม่มีอํานาจกระทําการใด ๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการได้
จนกว่าที่ประชุมใหญ่วิสามัญจะได้เลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างให้ถูกต้องตามข้อบังคับ
เสียก่อน ส่วนเรื่องจํานวนของคณะกรรมการกับเรื่
             ององค์ประชุมนั้นเป็นคนละเรื่องกัน“

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการที่
ข้อบังคับของสหกรณ์กําหนดจํานวนขั้นตําและขั้นสูงของคณะกรรมการดําเนินการไว้นั้นมี
ความหมายว่า ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการต่ากว่าหรือสูงกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ไม่ได้ แต่
เมื่อปรากฏว่าในครั้งแรกที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งกรรมการมีจํานวนถูกต้องตามข้อบังคับ แล้ว การ
ที่ตําแหน่งกรรมการต้องว่างลงซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมใหญ่ดําเนินการถูกต้องแล้วนั้น จึง
ไม่มีผลทําให้การเลือกตั้งกรรมการดําเนินกา
             รที่ทําไปถูกต้องแล้วนั้นต้องเสียไป นอกจากนั้น
คณะกรรมการดําเนินการย่อมมีอํานาจดําเนินกิจการของสหกรณ์ได้เมื่อมีจํานวนครบองค์ประชุม

ตามข้อบังคับดังนั้น ถ้าคณะกรรมการดําเนินการที่เหลืออยู่ยังมีจํานวนครบองค์ประชุม (โดยถือ

ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ นัดเรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได้ และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว

ให้การประชุมคณะกรรมการดําเนินการต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
แห่งจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม


             *หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลพ ๐๐๑๑/๑๕๒๐๓» ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๐

«บันทึกกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๓/๒๐๓๕๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน๒๕๓๐ และ

บันทึกกรมส่งเสริมสหกรณ์ fi ny ๑๑๐๓/๑๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑
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             องค์ประชุมตามเกณฑ์ของจํานวนกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งไว้ในครั้งแรก)แล้ว
คณะกรรมการดังกล่าวก็ยังคงมีอํานาจดําเนินการต่อไปได้โดยไม่จําต้องเรียก ประชุมใหญ่วิสามัญ
เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง เว้นแต่จํานวนกรรมการที่เหลืออยู่นั้นจะมีจํานวนไม่ครบ
องค์ประชุม จึงจําต้องมีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง
ต่อไป สําหรับเรื่องจํานวนกรรมการนั้นตามมาตรา we" แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๑๑ มิได้กําหนดจํานวนไว้ จํานวนกรรมการที่แท้จริงจึงยังไม่เกิด จนกว่าเ
             มื่อใดที่ประชุมใหญ่
ได้เลือกตั้งกรรมการขึ้นแล้ว จํานวนกรรมการที่แท้จริงจึงจะเกิดขึ้น และเป็นตัวกําหนดองค์ประชุม

ของคณะกรรมการต่อไป ส่วนจํานวนกรรมการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนั้นไม่ใช่สาระสําคัญ คงมี

ผลสําหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการในครั้งแรกเท่านั้น และกรณีที่มีการกําหนดจํานวนกรรมการ
ไว้แน่นอนตายตัวนี้ก็ไม่อาจกระทําได้ เพราะจะเป็นการฝ่าฝืนมติ ที่ประชุมใหญ่“ เนื่องจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นขัดแย้งกันในปัญหา
ดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้หารือมายังคณะกรรม
             การกฤษฎีกา

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๓) ได้พิจารณาข้อหารือ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประกอบกับข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า เรื่องจํานวน
กรรมการซึ่งประกอบขึ้นเป็น “คณะกรรมการ” กับจํานวนกรรมการซึ่งจะเป็น “องค์ประชุม” ของ
คณะกรรมการที่จะประชุมเพื่อดําเนินกิจการของสหกรณ์นั้น ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๑๑ มาตรา ๒๕” มิได้กําหนดรายละเอียดไว้เพียงแต่กําหนดหลักการไว้กว้าง ๆ ว่า ให้มี
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์คณะหนึ่งโดยที่ประชุมใหญ่เลือกจากสมาชิก แต่ไม่ได้ระบุว่า
คณะกร
             รมการดังกล่าวจะต้องมีจํานวนเท่าใด และในพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯนี้ก็ไม่มีบทบัญญัติ
ในมาตราใดที่กําหนดเกี่ยวกับ เรื่องการประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมการไว้งมีแต่
บทบัญญัติมาตรา ๑๕ (๓)" ที่กําหนดให้ข้อบังคับของสหกรณ์ต้องมีรายการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ  ดังนั้น การพิจารณา
เกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องของคณะกรรมการดําเนินการจึงต้องพิจารณาตามข้อบังคับของ

สหกรณ์แต่ละแห่งไป

สําหรับปัญหาประการแรกที่กรมส่งเสริมสหกรณ์หารือมาว่า กรณีที่ข้อบังคับของ

#
             มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จํากัดคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกเป็นผู้ดําเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์จํากัด ในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการดนหนึ่งหรือหลายคน หรือผู้จัดการ ทําการ
แทนก็ได้
*บันทึกสํานักงานทะเบียนสหกรณ์ ที่ กษ๐๒๑๕/๕๓๐๓๕ ลงวันที่ ๒๒ธันวาคม ๒๕๓๐ และ
บันทึกงานนิติการ สํานักงานเลขานุการกรม ที่ กษ๑๑๐๑/๑๕๕ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑
=โปรดดูเชิงอรรถที่ (<@
4มาตรา ๑๕ ข้อบังคับของสหกรณ์จํากัดอย่างน้อยต้องมี
             รายการดังต่อไปนี้
ฯลฯ                      ฯลฯ
(ew) การเลือกตั้ง การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ
ฯลฯ                      ฯลฯ
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สหกรณ์กําหนดองค์คณะของกรรมการการดําเนินการไว้ตายตัว และได้มีการเลือกตั้งกรรมการ
ครบตามจํานวนที่ข้อบังคับกําหนดแล้ว หากต่อมาจํานวนกรรมการได้ลดน้อยลง แต่จํานวน
กรรมการที่เหลืออยู่นั้นเพียงพอที่จะเป็นองค์ประชุมได้แล้ว กรณีเช่นนี้สหกรณ์จําเป็นต้องเลือกตั้ง
ซ่อมกรรมการให้ครบตามจํานวนที่ข้อบังคับกําหนด หรือไม่ นั้น เนื่องจากในปัญหานี้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์และสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมิได้พิจารณากันมาก่อน กรม
ส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ขอถอนข้อหารือในปัญหาประการแรกนี้เพื่อนําไปหารือกับกระทรวงเกษตร

             และสหกรณ์ก่อน หากไม่ได้ข้อยุติก็จะได้นํามาหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป“

ดังนั้น ปัญหาที่กรมส่งเสริมสหกรณ์หารือมานี้จึงคงเหลือเพียงปัญหาที่สอง คือ
กรณีที่สหกรณ์กําหนดจํานวนขั้นตําและขั้นสูงของคณะกรรมการดําเนินการไว้ และได้มีการ
เลือกตั้งกรรมการถูกต้องตามจํานวนที่ข้อบังคับกําหนดแล้ว ต่อมาจํานวนกรรมการได้ลดน้อยลง
แต่จํานวนกรรมการที่เหลืออยู่นั้นเพียงพอที่จะเป็นองค์ประชุมได้แล้ว กรณีนี้สหกรณ์จําเป็นต้อง
เลือกตั้งซ่อมกรรมการให้ครบจํานวนตามที่ข้อบังคับกําหนดหรือไม่ กรณีดังกล่าวนี้เป็นปัญหาที่
ข้อบังคั
             บของร้านสหกรณ์ทหารปืนใหญ่ลพบุรี จํากัด กําหนดจํานวนคณะกรรมการดําเนินการไว้ว่า
มีจํานวนอย่างน้อย ๐) คน อย่างมากไม่เกิน ๑๕ คน ซึ่งการที่ข้อบังคับดังกล่าวกําหนดจํานวน
กรรมการไว้เช่นนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าบรรดาสมาชิกของสหกรณ์นั้นประสงค์จะให้คณะกรรมการ
ที่ดําเนินกิจการของสหกรณ์ต้องมีจํานวนตามที่กําหนดไว้ เมื่อใดที่จํานวนกรรมการลดน้อยลงกว่า
ที่กําหนด เมื่อนั้นเองที่การดําเนินการของสหกรณ์จะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิก จําต้อง
ดําเนินการให้มีการเลือกตั้งซ่อมกรรมการเพื่อให้มีจํานวนครบตามที่กําหนดไว้ในข้
             อบังคับนั้น
ต่อไป สําหรับข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ปรากฏว่าเป็นกรณีที่ข้อบังคับของสหกรณ์กําหนดจํานวน
กรรมการไว้ว่า “มีจํานวนอย่างน้อย ๓ คน อย่างมากไม่เกิน ๑๕ au” เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้
เลือกตั้งกรรมการไว้ ๓ คน ถูกต้องตามข้อบังคับแล้ว ต่อมากรรมการออกไป ๓ คน คงเหลือ
กรรมการเพียง ๒ คนทําให้จํานวนกรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนขั้นตําที่
ข้อบังคับกําหนดไว้เมื่อปรากฏว่าจํานวนคณะกรรมการดําเนินการไม่เป็นไปตามข้อบังคับแล้ว
สหกรณ์ก็จําต้องดําเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการเพิ่มขึ้น อย่างน้อยที่สุดใ
             ห้ได้เท่ากับจํานวนขั้นตํา
ตามที่ข้อบังคับกําหนด

อย่างไรก็ดี จากคําชี้แจงของผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ปรากฏว่า เหตุที่หารือ
ปัญหานี้มาก็เนื่องจากในทางปฏิบัติเกิดปัญหาว่า หากจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการลดลง
เหลือน้อยกว่าจํานวนที่ข้อบังคับกําหนดไว้แล้ว กรณีนี้คณะกรรมการดังกล่าวจะสามารถ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย
คณะที่ ๓) ได้พิจารณาปัญหานี้แล้ว เห็นว่า คณะกรรมการดําเนินการที่คงเหลืออยู่นั้นจะมีอํานาจ
ดําเนินการใดๆ ต่อไปได้หรือไม่ เพียงใด ย่อมต้อ
             งพิจารณาจากข้อบังคับของสหกรณ์แต่ละแห่งไป

สําหรับกรณีที่หารือมานี่ปรากฏว่าเป็นปัญหาของร้านสหกรณ์ทหารปืนใหญ่ลพบุรี จํากัด ซึ่งข้อ

*หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๓๕/๑๒๒๓๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
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an? กําหนดให้ “กรรมการดําเนินการที่มีตัวอยู่ประชุมดําเนินการได้นกว่าจะมีการประชุมใหญ่
ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที่ว่าง” อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่า
กรณีเช่นนี้กรรมการดําเนินการที่เหลือสามารถดําเนินการต่อไปได้โดยไม่จําต้องมีการเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญเพื่อให้มีการเลือกตั้งซ่อม เพียงแต่มีข้อยกเว้นไว้ว่า “แต่ถ้าในเวลาใดจํานวน
กรรมการดําเนินการลดลงเหลือน้อยกว่าจํานวนอันจําเป็นที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการ

ดําเนินการที่มีตัวอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากจะต้องมีก
             ารนัดเรียกให้มีการประชุม

ใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็วเพื่อเลือกตั้งกรรมการดําเนินการขึ้นแทนที่ว่างนั้น” ดังนั้น โดยสรุปแล้ว
จากปัญหาและข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๓)
จึงมีความเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการดําเนินการมีจํานวนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับแล้ว จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างส่วนการเลือกตั้ง
ดังกล่าวจะต้องจัดให้มีขึ้นเมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของสหกรณ์แต่ละแห่งไป ซึ่งตาม
ข้อเท็จจริงที่หารือมานี้แม้คณะกรรมก
             ารดําเนินการจะมีเหลือเพียง ๒ คน ซึ่งต่ากว่าจํานวนขั้นตําที่
ข้อบังคับกําหนดไว้ก็ตาม แต่ข้อบังคับตามอํานาจหน้าที่ต่อไปได้ จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ก็
จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหน่งที่ว่างต่อไป หรือจนกว่ากรรมการจะ
เหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนอันจะเป็นองค์ประชุม (โดยถือเอาจํานวนองค์ประชุมจํานวนกรรมการที่
ได้เลือกตั้งไว้ในครั้งแรก) ถ้าจะดําเนินกิจการต่อไปก็จะต้องมีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหน่งที่ว่างเสียก่อน ซึ่งมีผลเท่ากับว่าจะต้องมีการเลือกตั้ง
อย่
             างช้าที่สุดเมื่อมีการประชุมใหญ่นั่นเอง

ath ปัญหาในประเด็นที่สองนี่เทียบเคียงได้กับคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๐/๒๕๒๓

ทีพิพากษาโดยสรุปว่า “ข้อบังคับของสหกรณ์ (สหกรณ์การปศุสัตว์เชียงใหม่ จํากัด) ข้อ ๓๒
กําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการมีจํานวนอย่างน้อย ๓ คน อย่างมากไม่เกิน ๑๕ คน ใน

ระยะแรกที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งกรรมการดําเนินการ ๑๐ คน ต่อมาลาออก ๑ คน ถูกให้ออก ๑ คน

๑ข้อบังคับร้านสหกรณ์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จํากัด

ข้อ ๓๑ ตําแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาร
             ะ ให้กรรมการดําเนินการที่มีตัวอยู่ประชุมดําเนินการได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะ
ได้มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลง
เหลือน้อยกว่าจํานวนอันจําเป็นที่จะเป็นองค์ประชุมกรรมการดําเนินการที่มีตัวอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ
ไม่ได้ นอกจากจะต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็วเพื่อเลือกตั้งกรรมการดําเนินการขึ้นแทนที่
ว่างนั้น

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่างให้อยู่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่ากําหนดเ
             วลทาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการหรือเลขานุการว่างลงจนเป็นเหตุให้การลง
ลายมือชื่อแทนสหกรณ์กระทํามิได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งที่
ว่างนั้นได้ และให้ประธานในที่ประชุมและกรรมการดําเนินการอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมคราวนั้นเป็นผู้ลงนามใน
ประกาศแจ้งเรื่องการเลือกตั้งดังกล่าวให้สมาชิกทราบ ณ สํานักงานของสหกรณ์และให้แจ้งที่ประชุมใหญ่ครั้ง
ต่อไปทราบด้วย
             [END PAGE 5]
             เหลือกรรมการดําเนินการ ๕ คน เช่นนี่ กรรมการดําเนินการที่เหลืออยู่ยังประชุมดําเนินกิจการ
ต่อไปได้ เพราะชอบด้วยข้อ ๓๒ และข้อ ๓๕ ซึ่งกําหนดไว้ว่า แม้ตําแหน่งว่างลงบ้างกรรมการ

ดําเนินการที่มีอยู่อาจดําเนินกิจการได้”

(asta) อมร จันทรสมบูรณ์
(นายอมร จันทรสมบูรณ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒๕๓๒
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